

Số: /BC-TĐKT

Hà Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 Cụm thi đua số 2.

Kính gửi: HĐĐĐ khen thưởng huyện Hà Trung.

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-HĐTĐKT ngày 16/11/2022 của HĐTĐKT huyện Hà Trung về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022.

Cụm thi đua số 2 báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG CỤM THI ĐUA SỐ 2 NĂM 2022

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua

Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng từ sau Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2021 của Huyện, của cụm thi đua số 2; các cấp uỷ Đảng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong cụm tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34- CT/TW ngày 07/ 4/ 2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Nghị định số 42 của Chính phủ ngày 15/4/2010 và Nghị định số 39 ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 42 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng.

Đảng uỷ, UBND các xã trong cụm ngay từ đầu năm đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát động các phong trào trong công tác thi đua, khen thưởng gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và cuộc vận động “*Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh*”. Ban hành các cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh. Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích ở các lĩnh vực, góp phần động viên khích lệ, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và nhân dân các xã.

MTTQ và các đoàn thể tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua của tổ chức mình, đồng thời phối hợp với các ban ngành trong công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua thu hút đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

2. Tổ chức các phong trào thi đua

Các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2022 được phát động đến toàn Đảng bộ và nhân dân các xã với mục tiêu là hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, Thi đua hoàn thành suất sắc các mục tiêu phát triển Kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh kế hoạch 5 năm 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các phong trào thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; Thi đua “Cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ cương trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền”;

MTTQ các đoàn thể nhân dân đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tiêu biểu là phong trào khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

II. KẾT QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Phong trào thi đua phát triển kinh tế

1.1. Phong trào thi đua trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản

- Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 4.235,04ha, trong đó xã Hà Vinh là 895ha, Hà Bắc là 795,46ha, Hà Giang 871ha, Hoạt Giang 1.064ha, Yên Dương 609,58ha. Với năng suất lúa bình quân: xã Hà Vinh đạt 60 tạ/ha, Hà Bắc là 65 tạ/ha, Hà Giang 58,3 tạ/ha, Hoạt Giang 58 tạ/ha, Yên Dương 56,3 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực các xã trong cụm đạt 20.942,3 tấn. Điển hình trong phong trào thi đua chuyên dịch cơ cấu cây trồng, năng suất, sản lượng lúa cao như các xã Hà Bắc, Hà Vinh; xã Hà Giang và Xã Hà Vinh đã xây dựng vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGap với diện tích mỗi xã 10ha.

- Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc có 6.136 con; đàn gia cầm có 306,27 nghìn con. Các xã có đàn Gia súc cao điển hình như xã Hà Vinh (1.700 con), Hà Giang (1.423 con); đàn gia cầm cao điển hình như xã Yên Dương (120.000 con), xã Hà Giang (76.000 con). Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tiến hành đúng quy trình, góp phần khống chế dịch bệnh.

- Về nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển khá; xã Hà Giang đăng ký 01 hộ nuôi ốc nhồi thương phẩm; Xã Hà Vinh có 01 cơ sở nuôi, chế biến ốc nhồi Hiệp Thu cung cấp sản phẩm trong và ngoài tỉnh; Sản phẩm được Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện lựa chọn để trưng bày tại Hội chợ.

Tổng diện tích NTTS các xã trong cụm là 505ha; Sản lượng ước đạt 3.183 tấn.

1.2. Phong trào thi đua trên lĩnh vực công nghiệp, TTCN, xây dựng

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” “Năng suất chất lượng hiệu quả” được phát động, phong trào làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hoá kênh mương, xây dựng trường học, tu sửa trạm y tế, nhà văn hoá các thôn, làng được các xã phát động và thực hiện có hiệu quả; đến nay các trục đường giao thông nông thôn cơ bản

được bê tông hoá trên 90% và cứng hoá 100% đảm bảo giao thông đi lại và phục vụ sản xuất của nhân dân.

1.3. Phong trào thi đua lĩnh vực thương mại và dịch vụ

Các hoạt động mua bán, kinh doanh thương mại phát triển đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu trao đổi mua bán hàng hoá phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Các hoạt động tín dụng ngân hàng, chính sách hỗ trợ lãi suất được triển khai kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

Hoạt động dịch vụ của các Hợp tác xã trong cụm hiệu quả ngày càng cao; Chủ động trong việc cung ứng dịch vụ kịp thời, chủ động tham mưu cho UBND các xã thực hiện tốt phương án sản xuất ngành trồng trọt trong năm đạt hiệu quả góp phần phát triển kinh tế địa phương.

1.4. Phong trào thi đua trong lĩnh vực TNMT và vệ sinh an toàn thực phẩm

Các xã trong Cụm đã tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, xác định nguồn gốc đề nghị cấp quyền sử dụng đất cho các hộ nhân dân đủ điều kiện. Hạn chế các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, khai thác khoáng sản trái phép. Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường được các xã quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Công tác thu gom, xử lý rác thải trong nhân dân được các xã quan tâm chỉ đạo thực hiện thu gom rác thải tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường.

2. Các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hoá - xã hội.

Cùng với phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế, phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hoá - xã hội đã góp phần tích cực đẩy mạnh xã hội hoá và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề xã hội.

Trong giáo dục đào tạo thực hiện tốt chủ đề: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” gắn với phong trào thi đua; “Dạy tốt, Học tốt”, “Nâng cao chất lượng các danh hiệu đã được công nhận”.

Chất lượng giáo dục tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng cao, tỉ lệ học sinh yếu kém giảm, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học các xã đạt 100%; xét tốt nghiệp THCS đạt 97% trở lên; học sinh các khối lên lớp đạt 100%. Tiêu biểu như xã Hà Bắc, Hà Giang, Hà Vinh.

Phong trào thi đua trong hoạt động văn hoá thông tin được phát động thực hiện tốt. Tập trung vào tuyên truyền về chương trình xây dựng Nông thôn mới, chú trọng tuyên truyền chính sách pháp luật và các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội của địa phương, đặc biệt quan tâm đến tuyên truyền trực quan bằng rôn, khẩu hiệu tường, cụm panô, áp phích cổ động trên tuyến đường trục chính liên xã, liên huyện tuyên truyền phục vụ ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, đặc biệt là đối với các xã đang về đích xây dựng xã đạt chuẩn NTM.

Phong trào “Thi đua xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng thôn làng, cơ quan, đơn vị văn hóa và kiểu mẫu phát triển mạnh mẽ, chất lượng ngày càng được nâng cao. Thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, tang, lễ hội được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các tập quán tốt đẹp được duy trì phát

triển, tập trung xây dựng nông thôn mới. Số gia đình được công nhận gia đình văn hoá các xã đạt từ 80% trở lên. Phong trào TDTT phát triển mạnh mẽ ở các thôn, cơ quan, trường học và từng gia đình. Nhiều câu lạc bộ TDTT rèn luyện sức khoẻ cho nhiều lứa tuổi khác nhau. Tỷ lệ người tập luyện TDTT, gia đình thể thao ngày càng cao, tỷ lệ bình quân toàn cụm đạt trên 46%.

Trong lĩnh vực y tế đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, đặc biệt quan tâm nhất đến hội người cao tuổi, người mẹ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi, tiêm chủng mở rộng, công tác tiêm phòng vacxin, phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện tốt. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được triển khai thực hiện có hiệu quả, các dịch vụ y tế phục vụ nhân dân phát triển, đảm bảo chất lượng hoạt động đúng quy định của nhà nước.

Có 5/5 xã trong cụm duy trì và phát huy xã đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Công tác truyền thông dân số kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản đảm bảo. Công tác giảm nghèo được các xã đặc biệt quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Điển hình như xã Hoạt Giang hộ nghèo giảm còn (3,7%); xã Hà Vinh giảm còn (3,72%).

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” “Uống nước nhớ nguồn”, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

3. Các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng và công tác An ninh - Trật tự được đẩy mạnh.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng”, với những nội dung “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” là động lực trong công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, quan điểm lập trường cách mạng, phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ.

Phong trào thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ đã trở thành phong trào thi đua lớn, hàng năm thu hút trên 350 thanh niên trong Cụm tham gia khám tuyển, ngày giao quân trở thành ngày hội lớn của các xã.

Lực lượng công an đã gắn phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng công an nhân dân với phong trào thi đua vì an ninh trật tự an toàn xã hội, công an lắng nghe ý kiến nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả. Hàng năm các xã đều có trên 80% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; các xã đạt an toàn về an ninh trật tự.

Nhiều cuộc vận động đã trở thành phong trào thi đua của quần chúng nhân dân, như phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Toàn dân tham gia Cẩm hoá giáo dục những người lầm lỗi”, “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm”, phong trào “Xây dựng khu dân cư an toàn làm chủ”, “Bảo đảm trật tự ATGT”, đã thu được những kết quả khá khích lệ.

4. Phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Quản trịet quan điểm lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh đã tạo nên sự thống nhất về nhận thức chính trị, nâng cao trách nhiệm của cán bộ Đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Trong năm qua công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đã được các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong cụm quan tâm lãnh, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả, có nhiều đổi mới với phương châm: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường củng cố QP-AN, chú trọng công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng các thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu.

Chính quyền các xã hoạt động có nề nếp, kỷ cương, kỷ luật hành chính được thực hiện nghiêm túc; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành có hiệu lực, hiệu quả, nhất là chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, thực hiện công tác cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa”, một cửa liên thông và Một cửa điện tử.

Công tác Cải cách hành chính được các xã trong Cụm quan tâm thực hiện, 100% hồ sơ được tiếp nhận trên hệ thống một cửa điện tử; Tiếp nhận giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vượt chỉ tiêu huyện giao. Điển hình là xã Hà Vinh được UBND huyện đánh giá xếp loại chỉ số cải cách hành chính đạt 89,44 điểm cao thứ 3 toàn huyện.

MTTQ và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của các xã, phát động các phong trào thi đua thiết thực đến các cơ sở, các đoàn viên, các hội viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

5. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “sáng – xanh – sạch- đẹp, an toàn” được các xã trong cụm triển khai thực hiện có hiệu quả như phong trào đường hoa phụ nữ, phong trào 5 không 3 sạch, phong trào đảm bảo vệ sinh môi trường ngoài đồng ruộng của hội nông dân. Thực hiện rà soát bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; thôn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định mới ban hành giai đoạn 2022-2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đến nay trong Cụm số 2 đã có 2/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Hà Bắc và xã Yên Dương; còn lại 3 xã (Hà Vinh, Hoạt Giang, Hà Giang) đã hoàn thành hồ sơ tiêu chí đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận trong năm 2022; Các thôn đạt chuẩn NTM đã được công nhận gồm: Hà Giang 4/4 thôn, Hà Bắc 4/4 thôn, Yên Dương 7/7 thôn, Hoạt Giang 10/10 thôn, Hà Vinh 4/7 thôn (Còn 3 thôn đã hoàn thành các tiêu chí, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị BCĐ xây dựng NTM huyện thẩm định đề nghị UBND huyện công nhận); Xã Yên Dương có Trường Mầm Non đạt cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; Xã Hà Vinh có Trường Mầm Non, Tiểu học đạt cơ quan đơn vị kiểu mẫu, trường THCS đã hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định công nhận.

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG.

1. Thực hiện công tác khen thưởng.

Nhận thức rõ việc phát động các phong trào thi đua gắn liền với công tác khen thưởng, ghi nhận, tôn vinh những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua để nhân rộng, làm cho phong trào thi đua sôi động và ngày càng phát triển.

Công tác khen thưởng ở các xã được thực hiện đúng quy định của Luật thi đua khen thưởng và Nghị định số 42 ngày 15/4/2010. Các quy định, hướng dẫn

công tác thi đua khen thưởng của tỉnh, của huyện. Quy trình xét khen thưởng được công khai, dân chủ, kịp thời đúng đối tượng, đúng thành tích. Thực hiện kết hợp giữa khen thưởng, thường xuyên với khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo các phong trào được phát động và khen thưởng theo chuyên đề. Các xã xây dựng cụ thể hoá các tiêu chuẩn khen thưởng ở các lĩnh vực phát triển kinh tế, VH -XH, QP -AN, củng cố xây dựng hệ thống chính trị. Chống bệnh thành tích, hình thức trong công tác thi đua khen thưởng.

2. Kết quả khen thưởng.

* Hội đồng thi đua khen thưởng các xã trong cụm trong năm đã xét đề nghị Chủ tịch UBND xã khen thưởng cho hơn 200 tập thể và cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua; đề nghị Chủ tịch UBND Huyện, Chủ tịch UBND Tỉnh tặng giấy khen, bằng khen cho tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến dẫn đầu các phong trào thi đua đã được phát động có hiệu quả trong năm.

Trong năm qua các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng góp phần làm cho tình hình chính trị, TTAT XH các xã trong cụm tiếp tục được giữ vững ổn định, các chỉ tiêu kinh tế đạt được kết quả khá toàn diện, một số chỉ tiêu quan trọng như: Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng đều đạt và vượt chỉ tiêu. Đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới sẽ tiếp tục phát động trong những năm tiếp theo để tiến tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Các hoạt động văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển và có nhiều khởi sắc, QP -AN được củng cố, những vấn đề bức xúc trong nhân dân được giải quyết kịp thời; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền trong toàn cụm thi đua số 02 đáp ứng tốt được yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng địa phương.

* Căn cứ vào kết quả tổ chức, phát động thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; Cụm thi đua số 02 huyện Hà Trung thống nhất bình chọn tập thể và cá nhân được Cụm tuyên dương và khen thưởng. Đồng thời thống nhất suy tôn xã Hà Vinh là đơn vị dẫn đầu cụm, xã Hoạt Giang, xã Hà Giang xếp thứ 2, xã Hà Bắc là đơn vị xếp thứ 3. Các tập thể, cá nhân được xét khen thưởng cụm gồm:

*** Về Tập thể:**

1. Nhân dân và cán bộ xã Yên Dương
2. Nhân dân và cán bộ thôn Vân Trụ, xã Hoạt Giang
3. Nhân dân và Cán bộ Thôn Bắc Sơn – Xã Hà Bắc
4. Nhân dân và Cán bộ Thôn Chánh Lộc - Xã Hà Giang
5. Nhân dân và Cán bộ Thôn Tây Vinh - Xã Hà Vinh

*** Về cá nhân:**

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Đ/c Mai Thị Phụng | - PBT.TTĐU-CT.HĐND xã Hà Giang |
| 2. Đ/c Nguyễn Văn Cao | - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Bắc |
| 3. Đ/c Ngô Văn Mạnh | - CC.VPTK xã Hà Vinh |
| 4. Đ/c Vũ Thị Quy | - CC.VPTK xã Hoạt Giang |
| 5. Đ/c Đỗ Xuân Bình | - CC.VPTK xã Yên Dương |

IV. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN.

- Hoạt động của cụm thi đua theo kế hoạch hàng năm của HĐTĐKT huyện chưa được đảm bảo chặt chẽ. Chưa tổ chức sơ kết công tác thi đua - khen

thường 6 tháng đầu năm, chưa tổ chức được các cuộc tham quan mô hình học tập kinh nghiệm các xã điển hình trong cụm.

- Công tác xây dựng điển hình tiên tiến, tuyên truyền nhân rộng điển hình chưa được quan tâm toàn diện.

- Phong trào thi đua xây dựng công dân, gia đình, tập thể kiểu mẫu ở một số thôn, xã hiệu quả chưa cao.

- Công tác tuyên truyền phổ biến về Luật thi đua khen thưởng chưa thường xuyên; việc nêu gương điển hình tiên tiến cách làm hay để nhân rộng chưa thực hiện được.

- Kinh phí thực hiện công tác thi đua khen thưởng còn hạn chế.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2023

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại yếu kém của phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022, các xã trong cụm thi đua số 2 quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch nhà nước năm 2023; tập trung vào các phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế bền vững, phát triển VH- XH nhanh, tiếp tục củng cố bảo đảm về QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đề án, kế hoạch của từng xã đã đặt ra, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

1. Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi nhất cho đầu tư cơ giới hoá nông nghiệp, đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với các phong trào. “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, đẩy nhanh phát triển kinh tế ở địa phương.

2. Quán triệt quan điểm xã hội hóa các lĩnh vực văn hoá- xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thực hiện chiến lược môi trường bền vững, phấn đấu tỷ lệ học sinh thi đỗ vào THPT và BTVH đạt bình quân 100%, tiếp tục quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn bình quân 8%; tăng cường rèn luyện sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hoá đạt 90%, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nông thôn mới, tăng cường các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân nhằm giảm hộ nghèo xuống bình quân còn 1-2%, tăng hộ gia đình thu nhập khá, số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 95% trở lên.

3. Đẩy mạnh các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh tổ quốc”, “Quần chúng bảo vệ ANTK”, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế -xã hội.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh toàn diện.

5. Tổ chức hướng dẫn kiểm tra, bình xét các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm 2023 trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng đúng quy định. Tổ chức hoạt động của cụm thi đua đúng kế hoạch.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, việc tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần hướng dẫn số 329/HD-BTĐKT ngày 18/6/2015 của Ban thi đua khen thưởng tỉnh về hoạt động và bình xét thi đua của các cụm thi đua; Kế hoạch số 619/KH-UBND ngày 29/5/2015 của UBND huyện về việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện; Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 24/2/2016 về việc tổ chức các cụm, khối thi đua của huyện và các quy định khác của Đảng, Nhà nước các cấp về công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, trong nhận thức và hành động của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể, trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, quản lý của nhà nước, phối hợp của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc tổ chức thực hiện đổi mới phong trào thi đua, công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước.

3. Nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng, phối kết hợp chặt chẽ giữa hội đồng thi đua khen thưởng của các xã trong cụm thi đua số 02 với Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện; Kết hợp với hệ thống thông tin như trang thông tin điện tử của huyện, của các xã để kịp thời tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng các xã và chất lượng công tác tham mưu để đáp ứng yêu cầu công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới.

5. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện, kế hoạch hoạt động của xã trong công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai có tác dụng động viên, khuyến khích thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trên đây là báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Cụm thi đua Số 2./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các đại biểu về dự hội nghị (b/c);
- Lưu: VT, VPTK.

**TM. CỤM THI ĐUA SỐ 2
CỤM TRƯỞNG**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ HÀ VINH
Mai Hồng Cường**

